

นายกฯ-ภริยานำक्रम.ลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 1 มกราคม สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 โดยสมาชิกกราชสกุลและราชินิกุล ลงนามถวายพระพรที่อาคารหน่วยข้าราชการในพระองค์ 904 ทิศตะวันตก ในส่วนขององคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคณะทูตานุทูต ลงนามถวายพระพรที่อาคารหน่วยข้าราชการในพระองค์ 904 ทิศตะวันออก ขณะที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ข้าราชการระดับสูง นักการเมือง และบุคคลสำคัญ ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ส่วนประชาชน สำนักพระราชวังจัดเตรียมเต็นท์และโต๊ะสำหรับลงนามถวายพระพร ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม (ด้านทิศเหนือ) ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 07.30-17.00 น. ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพรด้วย

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าทางประตูวิเศษไชยศรีทางเดียว โดยจะต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าภายในพื้นที่ จากนั้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนผ่านระบบไทยชนะ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะที่รถยนต์ที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่จะต้องขับผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อก่อน อันเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โดยในส่วนของคนบุคคลสำคัญและบุคคลที่มีชื่อเสียงมาลงนามถวายพระพรต่อเนื่องตลอดทั้งวัน อาทิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส, ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา, นายอิทธิพล

คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม, นายอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก, พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวราชน ผู้บัญชาการทหารเรือ, พล.ต.อ. สุวัจน์ ไฉยยอดลข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการลงนามถวายพระพรในวันแรกของศักราชใหม่ ว่าประชาชนจากทั่วสารทิศต่างแต่งกายในชุดสุภาพสีเหลือง สีขาว และสวมหน้ากากอนามัย เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรอย่างไม่ขาดสาย โดยแถวรอเข้าจุดคัดกรองเริ่มต้นจากหน้าประตูวิเศษไชยศรียาวไปจนถึงหน้าศาลฎีกา มีทั้งพนักงานที่เดินทางมาคนเดียว มากับครอบครัว และเป็นหมู่คณะ บางรายนำกระเช้าดอกไม้ และแจกันดอกไม้มาทูลเกล้าฯ ถวายภายหลังลงนามถวายพระพร และรับปฏิทินหลวงพระราชทาน น้ำดื่มพระราชทาน และพืชมงคลพระราชทานแล้ว บางส่วนยังเดินทางไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปมหาเมธีรัตนปฏิมากรในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ขออำนาจและบารมีช่วยให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสิริมงคล

นางรุ่งรัตน์ จำรูญศิริรุ่งโรจน์ อายุ 54 ปี เดินทางมาพร้อมบุตรหลานจากเขตรามอินทรา กรุงเทพมหานคร เผยว่า วันนี้ตั้งใจเดินทางมาลงนามถวายพระพรในหลวงและพระราชินีเหมือนที่เคยมาทุกปี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ ดีใจมากที่ได้รับปฏิทินหลวงพระราชทาน งดมาประทับใจ ในโอกาสนี้ ตนขอถวายพระพรให้ในหลวงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยตลอดไป โดยตนและครอบครัวตั้งใจจะทำความดีถวายในหลวงตลอดทั้งปีด้วย ทั้งนี้ ตนมักจะพาหลานทั้งสองคนไปเฝ้าฯ รับเสด็จในหลวงอยู่เสมอ และสอนให้รักสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ทรงมีค่าสอนเรื่องการแบ่งปัน การมีน้ำใจ และปลูกฝังเรื่องการทำความดีผ่านกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งทั้งครอบครัวก็ภูมิใจที่ทุกคนได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน หมั่นทำความดี และปฏิบัติตนตามที่ทรงมีพระราชดำรัสให้คนไทยรักกัน และมีน้ำใจต่อกัน

นางสาวสุภาภรณ์ กาญจนรุจิภูมิ อายุ 60 ปี เดินทางมาพร้อมเพื่อนสนิทจากเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 07.30 น. กล่าวว่าจะตั้งใจมาลงนามถวายพระพรในหลวงและพระราชินี เพราะรักและเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ เดินทางมาลงนามถวายพระพรทุกปีและทุกครั้งที่สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพร ขณะเดียวกันเมื่อมีโอกาสก็จะเดินทางไปเฝ้าฯ รับเสด็จในหลวงและพระราชินีทุกที่ ด้วยรู้สึกปลื้มและปีติอย่างมาก ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนอย่างเป็นกันเอง ทรงดูแลประชาชนตลอด ดังที่พระราชทานทั้งน้ำและอาหารแก่ประชาชนทุกครั้งไปเฝ้าฯ รับเสด็จ ตลอดจนทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์

นางสาวสุภาภรณ์เล่าถึงความประทับใจขณะเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงทอดพระเนตรร้าน ๑๐๙ ณ ศูนย์การค้าดิโอลด์สยาม พลาซ่า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ว่าตนได้พาพ่อ อายุ 90 ปี และแม่ อายุ 85 ปี ไปเฝ้าฯ รับเสด็จด้วยเพราะทั้งคู่อยากชื่นชมพระบารมีสักครั้ง และตนก็ได้เฝ้าฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิด โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รับสั่งกับพ่อและแม่ของตนด้วยว่า “ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะค่ะ” ยังความปลื้มปีติมาสู่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ เพราะพ่อกับแม่ซึ่งเป็นครอบครัวคนจีนสอนตนเสมอว่าเรามีวันนี้ได้เพราะพึ่งพิงพระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตนจึงรักและเคารพมาโดยตลอด และในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ขอถวายพระพรให้ทั้งสองพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยืนยืนนาน อยู่คู่คนไทยตราบนานเท่านาน

ธุรกิจห่วงหยุดยาว24วัน

สอท.หวั่นไร้ผลกระตุ้นศก. นายจ้างชี้กระทบส่งออก เชียงใหม่-เมืองคอนหนุน บั้งไฟอุปบลาระบุน้อยไป

ส.อ.ท.ชี้รัฐเพิ่มวันหยุดปี'64 ช่วยเติมเงินสะพัด
ไม่มาก หวั่นกระทบส่งออก-ค่าใช้จ่ายพุ่ง ขณะที่
เชียงใหม่-เมืองคอนหนุน ด้านบั้งไฟอุปบลาระบุน้อยไป

(อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

หยุดยาว

ชี้เพิ่มวันหยุดเอกชนใช้จริงน้อย

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม นายสุพันธุ์ มงคล
สุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(ส.อ.ท.) กล่าวถึงการที่รัฐบาลเห็นชอบให้เพิ่ม
วันหยุดในปี 2564 รวมถึง 24 วันว่า การขยาย
วันหยุดเพิ่มเติมจากวันหยุดปกติ เชื่อว่าช่วยเกิด
เงินสะพัดด้านการท่องเที่ยวแน่นอน แต่จำนวน
เงินอาจไม่มากเนื่องจากกลุ่มที่จะได้หยุดแน่ๆ คือ
ข้าราชการ ส่วนพนักงานเอกชนอาจไม่ได้หยุด
ตามวันที่กำหนดได้ทั้งหมด เพราะอาจกระทบต่อ
การทำงานได้ ซึ่งอีกปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยว
คือ ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ระลอกใหม่ เริ่มกระจายตัวเกือบทั่วทั้งประเทศ
แล้ว ส่งผลให้ประชาชนลดการเดินทางไปยัง
สถานที่หรือหลีกเลี่ยงแหล่งที่มีคนพลุกพล่าน

วิตกขยายพื้นที่ล็อกดาวน์

“ดูจากรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19
ขณะนี้ประชาชนเริ่มมีความวิตกกังวล และออก
จากที่พักอาศัยน้อยลง ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่
ดีในช่วงนี้ เพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด-19
แม้ว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม และต้องดู
ติดตามว่าการป้องกันตัวเองของประชาชนในครั้ง
นี้ จะประสบความสำเร็จเหมือนครั้งแรก ที่คุม
สถานการณ์ได้หรือไม่ หากคุมได้ เชื่อว่ากลางปี
2564 มีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวแน่นอน แต่ตอน
นี้ทุกฝ่ายต้องป้องกันไม่ให้ทั้งคนและสินค้าติด
เชื้อ พร้อมทั้งปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ให้ได้ เมื่อ
ตลาดเก่าซบเซาต้องหาลาดใหม่เพิ่ม ที่น่าเป็น
ห่วงคือการล็อกดาวน์จากนี้จะมีมากหรือน้อยแค่
ไหน เพราะมีต่อความต้องการการบริโภคหดตัว
ในพื้นที่ที่ต้องล็อกดาวน์” นายสุพันธุ์กล่าว

นายสุพันธุ์กล่าวว่า ทาง ส.อ.ท.ได้มีการช่วย
เหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อยู่
ตลอด อีกทั้งยังเป็นกระบอกเสียงไปทางภาครัฐ
ให้มีการช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ ยังมีข้อเสนอ
แนะว่าต้องการให้ภาครัฐช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้มากขึ้นอีก เพื่อไม่ให้ภาคการบริโภคซบเซา
ลงไปมากกว่านี้



ทำบุญ

ประชาชนเดินทางไป
ทำบุญไหว้พระเนื่อง
ในเทศกาลปีใหม่
ต่างขึ้นมาบริเวณ
จุดชมวิวมองเห็นตัว
เมืองเชียงใหม่ 180
องศา พร้อมถ่ายรูป
หรือเซลฟี่เป็นที่ระลึก
ที่วัดพระธาตุดอยคำ
ต.แม่เหียะ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่
30 ธันวาคม

นายจ้างชี้หยุดบ่อยกระทบส่งออก

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกำหนดเพิ่มวันหยุดประจำปี 2564 นั้น มุมหนึ่งมองว่าปัจจุบันมีปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจน้อย การที่รัฐบาลหันมาสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศ ถือว่าเป็นวิธีที่ดี แต่ยังไม่เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ ที่ไทยมีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ มองว่ารัฐบาลควรสังเกตการณ์ในช่วง 14 วันก่อน หรือหลังปีใหม่ ก่อนมีการกำหนดวันหยุดที่แน่นอน เพราะยังไม่มีใครสามารถตอบได้ว่า หลังจากสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่ 2564 จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

“อยากให้รัฐบาลมองหลายๆ ด้าน เพราะการเพิ่มวันหยุดอาจส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน อาทิ ภาคการส่งออก เมื่อเป็นวันหยุดราชการ อาจต้องเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของการขนส่งสินค้าเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้การดำเนินการยุ่งยากขึ้นอีกด้วย เป็นต้น อีกทั้งการที่รัฐอยากกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ประชาชนไม่มีเงินใช้จ่าย มองว่า อาจจะไม่เหมาะสม เพราะประชาชนบางกลุ่มอาจต้องใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งจะตามมาด้วยปัญหาหนี้ครัวเรือนที่มากขึ้น” นายธนิตกล่าว

นายธนิตกล่าวว่า เข้าใจว่ารัฐบาลต้องการเพิ่มวันหยุดให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เพราะการท่องเที่ยว ยังเป็นอีกหนึ่งภาคบริการที่สำคัญในการประคองเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้อยู่รอดต่อไปได้ อีกทั้งจะช่วยให้การจ้างยังคงอยู่ แม้ประชาชนจะเริ่มออกมาท่องเที่ยวน้อยลงก็ตาม

เสียงใหม่หนุนหยุดไหวพระธาตุ

นายวัลลภ นามวงค์พุทธม รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เผยกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศให้มีวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ซึ่งตรงกับประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี ว่า ส่วนตัวไม่ขัดข้อง เชื่อว่า ครม.อยากส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว หรือไหว้พระ 9 วัด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือชุมชนมากกว่าส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใดๆ แต่เป็นช่วงที่คนภาคเหนือ นิยมไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีล้านนาที่สืบทอดมายาวนานแล้ว อาทิ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุนครวัดเกตุการาม อ.เมือง พระธาตุนครศรีจอมทอง อ.จอมทอง แต่ภาคอื่นไม่นิยม ทำให้ประเพณีดังกล่าวมีเอกลักษณ์โดดเด่น เฉพาะภาคเหนือเท่านั้น ดัง

นั้นรัฐบาลควรทำเป็นประเพณี และบรรจุในปฏิทินท่องเที่ยวประจำปี เพื่อวางแผนเดินทางท่องเที่ยวล่วงหน้าได้ ซึ่งวันดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างใด

“ตามปฏิทิน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ปีหน้า เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ส่วนมีนาคม ไม่มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การที่ ครม.ให้มีวันดังกล่าว เชื่อเป็นเหตุผลเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ที่นำวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเข้าสู่ฤดูแล้ง ทำให้เกิดปัญหาด้านไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง พีเอ็ม 2.5 เพื่อลดมลพิษและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดยนำเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางศาสนา และความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ ปลูกและบวชป่า ตั้งศาลอารักษ์ผิงป่า เพื่อฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ป่าต้นน้ำด้วย” นายวัลลภ กล่าว

เมืองคนเขียร์หยุดเสาร์เดือนสิบ

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รศ.ฉัตรชัย ศุภระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยถึง ครม.อนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติม ปี 2564 สำหรับวันหยุดประจำภาคใต้ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้ (ประเพณีสารทเดือนสิบ) ปกติเราก็หยุดเป็นการภายในอยู่แล้วช่วงเทศกาลงานเดือนสิบ แต่เมื่อ ครม.เคาะให้เป็นวันหยุดพิเศษ ก็ถือว่าดี สำหรับคนภาคใต้นั้นถือเป็นวันที่มีความจำเป็น และมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นงานบุญสำคัญของภาคใต้ แต่บางหน่วยงานก็ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมงานบุญได้ ดังนั้นเมื่อมีวันหยุดที่ชัดเจนทุกคนก็สามารถไปร่วมงานบุญ และอยู่กับพี่น้องได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ต้องพะวงกับการมาทำบุญช่วงเช้าและกลับไปทำงานช่วงบ่าย จึงทำให้งานไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกประการก็คือ งานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ บรรดาลูกหลานก็จะกลับมาบ้าน ดังนั้นเมื่อเป็นวันหยุดก็ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานบุญเทศกาลสำคัญทุกภูมิภาคด้วยเช่นกัน

อุทัยฯไม่มั่นใจช่วยกระตุ้นศก.

ที่ จ.อุทัยธานี นางปภัสนร์ ตริศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า ในส่วนของความคิดเห็นของตนเองนั้นมองภาพโดยรวมว่า การเพิ่มวันหยุดกรณีพิเศษ และ วันหยุดประจำภาค ในปี 2564 นั้น มองได้ 2 มุมมอง ซึ่งในมุมแรกนั้นก็ถือเป็นเรื่องดีที่ประชาชน จะได้มีโอกาสหยุดงานเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม มีส่วนร่วมในการ

ทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น แต่ในอีกแง่มุมมองนั้นก็คือ ในช่วงนี้ประเทศไทย มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลตนเองในการสวมหน้ากากอนามัย การใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ โดยเฉพาะการเดินทางไปเข้าวัดทำบุญ รวมไปถึงสถานที่ต่างๆ ต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบสาธารณสุขของสถานที่นั้นๆ อย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่ม ในส่วนของมุมมองเศรษฐกิจที่จะดีขึ้นหรือไม่นั้น ตนเองคิดว่า ยังเป็นสิ่งที่ตอบชัดไม่ได้ เพราะไม่รู้ได้ว่า สถานการณ์ของโควิด-19 จะไปในทิศทางไหน จะดีขึ้นหรือแย่ลงจนต้องปิดสถานที่ต่างๆ อีกหรือไม่ จึงไม่อยากจะชี้ชัดว่าวันหยุดที่เพิ่มขึ้นมาในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้ดีขึ้นหรือไม่ ซึ่งหากมาตรการแพร่ระบาดดีขึ้น ประชาชนมีความมั่นใจในการท่องเที่ยว ก็อาจจะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ไม่น้อย

หยุดบุญบังไฟบชช.ไม่ได้อะไร

ที่ จ.อุบลราชธานี นายศาสร์ ศรีนาง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ไม่เห็นด้วย ไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลคาดหวัง เพราะหยุดบ่อย หยุดมาก ชาวบ้านไม่ได้อะไรกับการหยุดเพิ่ม สำหรับการกำหนดวันหยุดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากประเพณีงานบุญบังไฟ ซึ่งในความเป็นจริงประชาชน จะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น เพราะระยะเวลาแค่วันเดียว รวมกับวันเสาร์-อาทิตย์ ไม่คุ้มค่ากับการเดินทางมาท่องเที่ยว ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น อาจจะทำให้เกิดความล้าหลัง เพราะว่าประเพณีในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกัน หากว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนสืบสานรักษาเทศกาลประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของแต่ละภูมิภาคก็ต้องมีวันหยุดเพิ่ม เช่น ประเพณีไหลเรือไฟของภาคอีสานการเพิ่มวันหยุดพิเศษไม่ได้ช่วยอะไร ไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพียงแค่หยุดเพิ่มพิเศษ 1 วัน

จรินทร์-เฉลิมชัยรณรงค์กินกุ้ง

ที่ห้างแม็คโคร สาขานครินทร์ จ.นนทบุรี เวลาประมาณ 10.30 น. นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารของ 2 กระทรวง เปิดงานเชื่อมโยงกระตุ้นการซื้อกุ้งช่วยเหลือเกษตรกร เน้นมาตรฐานความ

ปลอดภัยตามมาตรการเฉพาะกิจเพิ่มเติมในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และตรวจเยี่ยมการรณรงค์บริโภคกุ้งของสมาคมภัตตาคารไทย ตามโครงการ 50 บาท 200,000 จาน “เมนูกุ้งทำอะไรก็อร่อย จ่ายน้อยอร่อยคำโต” ว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยการบริโภคกุ้ง โดยกรมประมงสร้างความมั่นใจจากการสุ่มตรวจพร้อมออกใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรการเฉพาะกิจเพิ่มเติมในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ให้กับเกษตรกรฟาร์มกุ้งและโมเดิร์นเทรด-ห้างสรรพสินค้าที่รับซื้อและขายสินค้ากุ้ง รวมถึงใบรับรองสำหรับสะพานปลา ท่าเทียบเรือ ใบรับรองสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และใบรับรองสำหรับเรือประมง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคกุ้งทั้งภายในประเทศ รวมถึงการส่งออก

นายจรินทร์พรระบุว่า ทุกฝ่ายโดยผู้ประกอบการและเกษตรกรต้องปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุข เพื่อจัดการภาวะระบาดโควิด-19 ในข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองบุคคลากรที่ปฏิบัติงาน การวัดอุณหภูมิ การปฏิบัติงานที่สวมหน้ากากอนามัยชนิด Surgical mask การสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน นอกจากนั้นในกระบวนการผลิตผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฟาร์มต้องขึ้นทะเบียนและได้มาตรฐานจากกรมประมง ผู้ซื้ขยับยานพาหนะทุกสัตว์น้ำต้องตรวจคัดกรองและสวมหน้ากากตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคลากรในฟาร์ม ส่วนชาวประมงและเรือประมงต้องผ่านการคัดกรองจากศูนย์แจ้งเข้าออกเรือประมงตามมาตรการ และต้องมีการสุ่มตรวจทุกระยะ ดังนั้นผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจที่กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด จะได้รับหนังสือรับรองการปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป

ดึงภัตตาคารคงเมนูกุ้ง

ทั้งนี้ ในมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โดยการให้โมเดิร์นเทรด เช่น แม็คโคร บิ๊กซี เทสโก้ ฟู้ดแลนด์ วิลล่ามาเก็ต เดอะมอลล์ ตลาดกลางตลาดไท ตลาดสด ร่วมรับซื้อกุ้งเพิ่มขึ้นจากการซื้อปกติอีกสี่ปีละ 400 ตัน รวมประมาณเดือนละ 1,600 ตัน ตลอดเดือนมกราคม 2564

หรือจนกว่าสถานการณ์ตลาดสมุทรสาครจะคลี่คลาย อีกทั้งเร่งรณรงค์การบริโภคกุ้ง โดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทย ทำแคมเปญ 50 บาท 200,000 จานทั่วประเทศ “เมนูกุ้งทำอะไรก็อร่อย จ่ายน้อยอร่อยคำโต” และความร่วมมือจากร้านอาหารกับสมาคมภัตตาคารไทย ให้ความร่วมมือ ไม่ตัดเมนูกุ้งออกจากเมนูของร้านด้วย

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ห้างได้รับซื้อตรงเพื่อช่วยเกษตรกรเพิ่มอีก 200 ตันต่อสัปดาห์ และจัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคสินค้ากุ้ง ด้วยการกระจายผ่านสาขาของแม็คโครทั่วประเทศ ทั้งนี้ แม็คโครยังได้รับการรับรองจากกรมประมงเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและจัดเก็บสินค้าว่ามีความปลอดภัยจากโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน และมองว่าช่วงปีใหม่ที่เฉลิมฉลองแบบนิวนอร์มอล ที่ผู้คนหันมาทำอาหารทานเองที่บ้าน ผลผลิตกุ้งจากเกษตรกรไทยน่าจะได้รับการตอบรับดีขึ้น โดยห้างจัดจำหน่ายกุ้งขาว 3 ขนาด ประกอบด้วย กุ้งขนาด 40-50 ตัวต่อกิโลกรัม กิโลกรัมละ 199 บาท กุ้งขนาด 31-40 ตัวต่อกิโลกรัม กิโลกรัมละ 239 บาท และกุ้งขนาด 70-75 ตัวต่อกิโลกรัม กิโลกรัมละ 189 บาท ตั้งแต่นั้นถึง 31 มกราคม 2564

ผ.ท.เปิบไช้อาหารทะเลมหาชัย

เวลา 11.30 น. ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรชาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้นำผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ และเจ้าหน้าที่ ศรชล. ร่วมรับประทานอาหาร ที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลซึ่งส่งตรงจากเรือประมง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของจังหวัดสมุทรสาครที่มาจากเรือประมงมีความปลอดภัยปลอดภัยเชื่อถือได้จากการปนเปื้อน จากโควิด-19 สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ที่รับซื้อในครั้งนี้ ส่งตรงจากกลุ่มเรือประมงพาณิชย์ ที่เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานเรือประมง 60 ลำ และในกลุ่มแรงงานท่าเทียบเรือ 16 แห่ง โดยนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนธุรกิจภาคประมง

และเจ้าของเรือประมง เข้าร่วมในการส่งขบวนรถลำเลียงอาหารทะเลจากท่าเทียบเรือแพปลาพรพืพัฒน์ (ท่าเรือเจ็จันท์) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มายังกองทัพเรือ

ซื้อ10ตันแจกกำลังพล

พล.ร.อ.ชาติชายกล่าวว่า ทางกองทัพเรือ สนับสนุนนโยบายของทางรัฐบาลที่จะช่วยเหลือเกษตรกร และชาวประมงซึ่งทางจังหวัดสมุทรสาครทางกองทัพเรือได้ส่งเจ้าหน้าที่ ศรชล. ลงไปช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง ในพื้นที่ที่กองทัพเรือลงไปสนับสนุนดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งทางกองทัพเรือได้จัดหาทหารเรือพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ทหารเรือเข้าไปร่วมสนับสนุนในการดูแลพี่น้องประชาชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนได้

เมื่อถามว่าโครงการรับซื้ออาหารทะเลจากเกษตรกรและชาวประมงทางกองทัพเรือ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือไม่ พล.ร.อ.ชาติชายกล่าวว่า จะประสานงานให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ที่ ศรชล.ประจำอยู่ทั้งสามท่าเทียบเรือ 23 จังหวัด ก็จะดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

เมื่อถามว่ากำลังพลที่ลงไปดูแลในส่วนหน้า ได้มีการกำชับเน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ พล.ร.อ.ชาติชายกล่าวว่า ได้กำชับให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครทุกนายให้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดี และให้แพทย์เข้าตรวจเรือประมงก่อนที่จะเข้าเทียบท่า เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

ทั้งนี้ กองทัพเรือจะได้นำกุ้ง และอาหารทะเล แจกจ่ายให้กับกำลังพลในเขตกรุงเทพฯ ปริมาณ 9 หน่วย ทั้งหมด 10 ตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเมนูอาหารที่ผู้บัญชาการทหารเรือกินในวันนี้ประกอบด้วย ต้มยำปลาเก๋า, ปลาทุบทอดราดน้ำพริก, ผัดผัดกุ้ง, ปลาอินทรีแดดเดียว, หมักผัดฉ่า, หอยเชลลวด ซอลกระเทียมพริกไทย, ปลาสาเก ผัดขึ้นฉ่าย เป็นต้น

แห่ซื้อกุ้งมหาชัยฉลองปีใหม่

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตลาดสดมหาชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สัปดาห์บรรยากาศตลาดสดมหาชัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่าบรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง มีลูกค้ามาจับจ่ายซื้อของกันเป็นจำนวนมาก ส่วนผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของก็เลือกซื้ออาหารทะเลสดไปปรุงรับประทานด้วยความมั่นใจในคุณภาพอาหารทะเล จ.สมุทรสาคร ว่าไว้

โควิด-19 โดยเฉพาะเป็นกังวลที่สุดที่ได้รับความสนใจจากบรรดาลูกค้าเป็นอย่างมาก

แม่ค้าขายอาหารทะเลสดกล่าวว่า ที่ผ่านมามีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดมหาชัย แต่ละวันแทบจะขายไม่ได้ แต่มาช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ หลังจากที่มีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าอาหารทะเลสด จ.สมุทรสาครปลอดภัยไร้โควิด-19 รับประทานได้นั้นก็มีลูกค้าเข้ามาซื้ออาหารทะเลสดมากขึ้น แม้ส่วนมากจะเป็นคนในพื้นที่และมีคนต่างจังหวัดบ้าง แต่ถือว่าดีกว่าที่ผ่านมา ส่วนอาหารที่นิยมซื้อเป็นกุ้งสดกับปู ซึ่งดีใจที่ตลาดสดมหาชัยเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง ทั้งนี้ ยอกายจะฝากถึงผู้บริโภคว่า อาหารทะเลสดของตลาดสดมหาชัยบริโภคได้ ปลอดภัยแน่นอน

บ้านบึงจัดจัดมินิมารathon

ขณะที่นายพิสิษฐ สิริสวัสดิ์นุกูล นายอำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี กล่าวถึงกรณีการจัดงานบ้านบึงมินิมารathon 2563 ว่าในการจัดงานบ้านบึงมินิมารathon เพื่อหารายได้สมทบเข้ากองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอบ้านบึง และส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว จ.ชลบุรี และภาคตะวันออก รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงของประชาชนในพื้นที่ อ.บ้านบึง และพื้นที่ใกล้เคียง โดยจัดงานเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้งดจัดไปเพื่อความปลอดภัย

ร้านดังยอดหด70%-ปรับขายจิ้มจุ่ม

นายทักษิณ แสงประไพ เจ้าของร้านอาหาร top secret ย่านวงเวียนราชพฤกษ์ ถนนนครอินทร์ ต.บางขุนทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี กล่าวว่า ที่ร้านเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ มีโซนดนตรี ห้องจัดเลี้ยง ห้องคาราโอเกะ โซนนั่งชิวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ร้านได้รับผลกระทบมาก จากเดิมเปิดบริการ 18.00-24.00 น. ต้องเปิด 17.00-22.00 น. ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประกาศ ดนตรีสดเล่นได้ไม่เกิน 22.00 น. และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลัง 22.00 น. ภายในสถานบริการทำให้ยอดขายลดลงไปมากกว่า 70%

“พยายามให้ลูกน้องทั้ง 18 คน มีรายได้ จึงปรับรูปแบบร้านในโซนนั่งชิวมาขายจิ้มจุ่ม ส่วนโซนอื่นๆ แทบจะปิดทั้งหมด ดนตรีสดปรับเหลือ 2 รอบ เริ่มเล่นตั้งแต่ 19.00 น. ทำให้ร้านได้รับผลกระทบอย่างมาก แต่ที่ต้องเปิดเพราะต้นทุนของไวชิวในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สั่งไว้มากกว่า 600,000 บาท ถ้าปิดเลยจะขาดทุนทันที ตั้งแต่รอบแรกร้านถูกปิด 3 เดือนเต็มๆ แต่เข้าใจทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบสังคมร่วมกัน แต่ความ

เป็นธรรมชาติน่าจะมีมากกว่านี้ รอบแรกปิด 3 เดือน ลูกน้องไม่ได้รับเงินอะไรแม้แต่บาทเดียวจากรัฐบาล” นายทักษิณกล่าว

ประจวบฯทำต้มยำกุ้งแจกฟรี

ที่สมาคมการประมงปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายชาติกร จันทร์วิระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมยืนยันความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโภคสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากโควิด-19 มีนายอติชาติ ชัยศรี นายกสมาคมการประมงปราณบุรี ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัด

(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 5

หยุดยาว

ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการรับประทานกุ้งและอาหารทะเล โดยนายชาติกรได้สาธิตการประกอบอาหารเมนูต้มยำกุ้ง และหมักแดดเดียวแจกให้ผู้ร่วมงานได้ชิม ขณะเดียวกันบริเวณพื้นที่ของสมาคมการประมงปราณบุรี มีการตั้งโต๊ะปรุงอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากสัตว์น้ำทั้งที่ได้จากการจับจากทะเล และการเพาะเลี้ยงนำมาใช้ประกอบการปรุงหลากหลายเมนูแจกให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานฟรีและจำหน่ายกุ้งสดราคาถูกให้แก่ประชาชน

ปราสาทหินพิมายคนเจียบ

ที่อุทยานปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา บรรยากาศค่อนข้างเจียบเหงาหลังจากในพื้นที่ อ.พิมาย มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวชมความสวยงามของอุทยานไทรงาม และอุทยานปราสาทหินพิมายช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หวั่นจะติดเชื้อโควิด-19 จึงทำให้ไม่กล้าเดินทางมาเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวจึงบางตา ลดลงกว่าครึ่ง ทำให้พ่อค้า-แม่ค้าที่ขายของฝากของที่ระลึกบริเวณอุทยานไทรงามและบริเวณหน้าอุทยานปราสาทหินพิมาย ได้รับผลกระทบ ขายสินค้าไม่ได้ ยอดขายตก อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพิมายมีมาตรการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวทุกคนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ททท.แม่งานฟื้นโงก‘เที่ยวด้วยกัน’

นายพรชัย สุริยะเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีพบ

ผู้เข้าข่ายทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน ในราคาห้องเพียง 300-400 บาทต่อคืน โดยมีผู้จองห้องพักวันเดียวเกือบ 7 พันครั้ง ขณะที่จำนวนห้องพักรองรับการเข้าพักได้ไม่เพียงพอ จึงตั้งข้อสงสัยและวันที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่ามีความผิดปกติในจำนวนห้องพักจริงนั้น การติดตามความคืบหน้าทุจริตเราเที่ยวด้วยกัน เป็นความรับผิดชอบของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหลัก เพราะถือเป็นเจ้าทุกข์ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นของ ททท. ที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นการท่องเที่ยว และสร้างการสะพัดของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

นายพรชัยกล่าวว่า เช่นเดียวกับการปรับเงื่อนไขเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อป้องกันการทุจริตในระยะถัดไป เนื่องจากจะมีการขยายการใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันออก ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 นั้น ททท.เป็นผู้ศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ เพื่อนำมาหารือร่วมกันในแนวปฏิบัติอีกครั้ง โดย ททท.ต้องนำเงื่อนไขที่ศึกษามาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ ที่มีนายอนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เป็นประธาน และเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานุมัติอีกครั้ง

ใช้จ่าย‘คนละครึ่ง’เจียด5หมื่นล.

นายพรชัยกล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 มีจำนวนผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 1,070,000 ราย แบ่งเป็นร้านค้า รายย่อย หาบเร่ แผงลอย จำนวน 132,000 ราย สร้างมูลค่าการใช้จ่าย 49,700 ล้านบาท ส่วนการเปิดให้ลงทะเบียนรอบเก็บตก หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา แล้วได้รับรายงานว่ามีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ ลงทะเบียนไม่ถูกต้องประมาณ 10% หรือคิดเป็นจำนวน 4.9 แสนราย ซึ่งต้องนำสิทธินี้กลับมาลงทะเบียนใหม่ โดยพิจารณาร่วมกับผู้ได้สิทธิแต่ใช้ไม่ทันภายใน 14 วัน หรือภายในวันที่ 14 มกราคม 2564 ว่า เป็นจำนวนเท่าใด รวมกันแล้วเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในเร็วๆ นี้

สปท.เผยศก.ฟื้นไม่ทั่วถึง

น.ส.ชญาตี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (สปท.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจและการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ทຍຍພິນຕ້ວຕ້ອນ แต่การฟื้นตัวยังไม่ทั่วถึง เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เนื่องจากหลายเครื่องชี้เศรษฐกิจที่ขยาย

ตัวได้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากฐานต่ำปี 2562 โดย ธปท.ยังต้องติดตามสัญญาณการฟื้นตัวในระยะข้างหน้า ใน 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1.การระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ 2.การใช้มาตรการปิดเมืองของต่างประเทศ และ 3.ความต่อเนื่องการฟื้นตัวตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

น.ส.ชญาวดีกล่าวต่อว่า ภาพรวมเศรษฐกิจเครื่องชี้วัดอุปสงค์ เรื่องการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการส่งออกสินค้า

ทยอยปรับดีขึ้น ขณะเดียวกัน ภาคการท่องเที่ยว แม้มีการเข้ามาเพิ่มขึ้นของจำนวนท่องเที่ยว แต่ยังคงอยู่ระดับต่ำ ส่งผลกดดันต่อดัชนีภาคบริการที่อยู่ในระดับต่ำไม่แพ้กัน ด้านเครื่องชี้วัดอุปทานหลายตัวปรับขึ้นดี เทียบกับช่วงก่อนการระบาดโควิด-19 อาทิ ราคาสินค้าเกษตร ปรับตัวสูง แต่ขณะนี้เริ่มเห็นการหดตัวลงต่อเนื่องแล้ว 2 เดือน ทำให้รายได้เกษตรกรปรับลดลงบ้าง หากเทียบกับปี 2562 พบว่าเติบโตได้ดี จากราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน รวมถึงรายได้นอกภาคเกษตร ที่กลับมาอยู่ในเกณฑ์ดี ครอบคลุมแรงงานที่มีสถานะเป็นลูกจ้าง แต่ในอาชีพอิสระที่มีข้อมูลตัวเลขประมาณ 8 ล้านคน ยังไม่นับรวม ทำให้ยังเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป

กิจกรรมหดกระทบผลิตเครื่องดื่ม

“อุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวได้ดีขึ้น แต่ยังมีแรงกดดันอยู่ในส่วนของหมวดเครื่องดื่ม ที่กิจกรรมสังสรรค์ลดลงช่วงเดือนท้ายๆ เพราะมีการระบาดโควิด-19 ใหม่ในประเทศ รวมถึงเครื่องดื่มเร่งผลิตไปแล้วช่วงเดือนก่อนหน้า ทำให้เดือนพฤศจิกายน การผลิตปรับลดลง” น.ส.ชญาวดีกล่าว

น.ส.ชญาวดีกล่าวต่อว่า ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาขาดดุลตามการเกินดุลการค้า ที่ลดลงจากการนำเข้าทองคำที่สูงขึ้น และการขาดดุลบริการ รายได้ และเงินโอนที่มากขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมีเงินทุนไหลเข้าจากต่างชาติ เนื่องจากเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีความชัดเจนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้น รวมถึงมีพัฒนาการด้านการค้นพบวัคซีนต้านไวรัสที่มีความคืบหน้ามากขึ้น ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในสัดส่วนสูง ทำให้ความเชื่อมั่นมีมากขึ้น เม็ดเงินลงทุนจึงไหลเข้าตลาดทุนไทยมากขึ้น และทำให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจ จึงลดการลงทุนในดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ดันให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น

ตลาดแรงงานมีเสียว

น.ส.ชญาวดีกล่าวว่า ปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ ว่าจะมีผลกระทบต่อการผลิตเศรษฐกิจอย่างไร ต้องติดตามการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อ และมาตรการควบคุม แม้กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะลดลง แต่ยังไม่ถึงเท่าช่วงก่อนหน้า ธปท.จึงอยู่ระหว่างการติดตามใกล้ชิด เพื่อให้เห็นผลชัดเจนมากขึ้น ส่วนมาตรการล็อกดาวน์ในต่างประเทศ หากรุนแรงมากขึ้น จะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวดีขึ้น และการฟื้นตัวตลาดแรงงาน แม้มีสัญญาณดีขึ้น แต่บางจุดเปราะบาง และมีความไม่ทั่วถึง โดยตัวเลขอัตราการว่างงานอยู่ระดับสูง ซึ่งตัวเลขจำนวนผู้ว่างงานเดือนพฤศจิกายน 7.8 แสนคน ลดลงจากเดือนตุลาคมอยู่ที่ 8.1 แสนคน และหากดูตัวเลขสัดส่วนผู้รับสิทธิว่างงานอยู่ที่ 4.7 แสนคน จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 4.9 แสนคน ซึ่งเป็นผลจากช่วงที่ผ่านมา มีแรงงานนอกระบบเข้ามาทำงานทำ และสามารถหางานทำได้บางส่วน หากดูตัวเลขผู้เสมือนการว่างงานที่ทำงานต่ำกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน พบว่าลดลงมาที่ 2.2 ล้านคน เดือนพฤศจิกายน จากเดือนตุลาคม อยู่ที่ 2.5 ล้านคน

“ความทนทานของเศรษฐกิจต่อโควิด-19 รอบใหม่ หากให้ประเมินขณะนี้ ถือว่ามีความทนทานระดับหนึ่ง เพราะเดิมเศรษฐกิจอยู่กับภาคการท่องเที่ยว มีสัดส่วน 11% ของจีดีพี และนักท่องเที่ยวหายไค้นค่อนข้างมาก คาดเศรษฐกิจติดลบ 6.6% มองว่ายังมีความทนทานระดับหนึ่ง ส่วนจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยซ้ำซ้อนหรือไม่ นั้น ต้องรอรายงานนโยบายการเงิน เนื่องจากไตรมาส 4/2563 ยังไม่เห็นอะไรมากนัก ถือว่าทำได้ค่อนข้างดี” น.ส.ชญาวดีกล่าว

น.ศ.จบใหม่เฮียดโคเพย์เมนต์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นความสำคัญของปัญหาการว่างงานในนักศึกษาจบใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบการปรับแก้คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน หรือ โค-เพย์เมนต์ (Co-payment) เพื่อให้ นักศึกษาจบใหม่มีโอกาสได้งานทำ และนายจ้าง/สถานประกอบการเกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้ 1.คุณสมบัติผู้จบการศึกษาใหม่ เป็นมี

สัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 25 ปี หากอายุเกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษา ปี 2562 เป็นต้นไป โดยผู้จบการศึกษาใหม่ที่เคยทำงาน และอยู่ในระบบประกันสังคม หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว สามารถร่วมโครงการได้ 2.เงื่อนไขสำหรับนายจ้างในการจ่ายค่าจ้าง ให้เป็นไปตามข้อตกลงการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 50 ต่อคนต่อเดือน ตามค่าจ้างจริง

“ทั้งนี้ รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนเงินไปตามวุฒิการศึกษา ได้แก่ ปริญญาตรี ไม่เกิน 7,500 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่เกิน 5,750 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่เกิน 4,700 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่เกิน 4,345 บาท 3.ปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการ ให้ขยายระยะเวลาร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (จากเดิมวันที่ 1 ตุลาคม 2563-วันที่ 30 กันยายน 2564)” นายสุชาติกล่าว

กกจ.รับลูกขับเคลื่อนโครงการ

นายสุชาติกล่าวอีกว่า สำหรับโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการจ้างงานใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาการว่างงานจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยภาครัฐอุดหนุนเงินเดือนครึ่งหนึ่งตามวุฒิการศึกษา 260,000 อัตรา ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีหน่วยงานภาครัฐ อยู่ในระบบประกันสังคม และต้องไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ จนตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ เพื่อให้ภาคเอกชนเกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และผู้จบการศึกษาใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานมีรายได้ ในการเลี้ยงดูตนเอง สามารถใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะส่งผลดีเป็นลูกโซ่ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า กกจ. รับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการบรรจุนงานเพิ่มขึ้น และแก้ปัญหาการ

ว่างงานในผู้จบการศึกษาใหม่อย่างเร่งด่วนที่สุด

พท.แนะรบ.4ด้านกักวิกฤตศก.

นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียน และทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ปี 2563 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับคนไทยหลายสิบล้านคน สาเหตุจากโรคระบาดครั้งประวัติศาสตร์จากไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยเลือกรับมือกับการระบาดในครั้งแรกอย่างสุดโต่งซึ่งแลกด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงต่อน้องประชาชน คิดเป็นมูลค่าหลายล้านล้านบาท โดยต้องยอมรับว่าวิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่สถานการณ์เศรษฐกิจเหมือนครั้งใดที่เคยผ่านมา การจะใช้วิธีเดิมๆ จะไม่สามารถกักวิกฤตครั้งนี้ได้ หรือถ้าได้ก็อาจจะใช้เวลาเนิ่นนาน จนความเดือดร้อนแผ่ขยายไปทั่ว รัฐบาลจึงควรคิดนอกกรอบโดยไม่ฝืนความเป็นไทย

นายจักรพงษ์กล่าวต่อว่า อยากรบกวนให้ 1.ปฏิรูปธุรกิจภาคการท่องเที่ยวเพื่อรองรับมาตรฐานการปฏิบัติใหม่ (new normal) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว พ้นพู่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่ดี ควบคู่ไปกับการลงทุนก่อสร้าง (man made) ให้มีซึ่งจุดดึงดูดการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ 2.ปฏิรูปภาคการเกษตรและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีประชากรกว่า 1 ใน 3 ของประเทศ รัฐบาลควรให้ความสำคัญในการนำความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี มาใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก และรัฐบาลควรสนับสนุนธุรกิจยุคใหม่ (start up) โดยสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เข้ามารวมพัฒนา ทั้งวิธีการผลิตสินค้าเกษตรที่มี

คุณภาพดี และพัฒนาช่องทางการขายแทนที่จะมัวแต่คิดเพื่อผันส่งจรวดไปดาวดวงอื่น 3.ปฏิรูปภาคธุรกิจ เอสเอ็มอี (SME) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของบริษัทที่ประกอบการอยู่ สร้างรายได้คิดเป็นเกือบร้อยละ 50 ของจีดีพี (GDP) ของประเทศโดยขณะนี้เอสเอ็มอีจำนวนมากที่ขาดสภาพคล่องรุนแรง ทั้งๆ ที่หลายธุรกิจมีอนาคตและหลายธุรกิจกำลังเผชิญกับอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (technology disruption) ดังนั้น รัฐบาลจะต้องรีบเข้าไปช่วยเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจเหล่านี้ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้

จัดตั้งกองทุนเฉพาะอุมเอสเอ็มอี

“ส่วนที่เป็นธุรกิจที่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน เลิกไป (disrupt) รัฐบาลก็ควรเข้าไปชี้แนะและพัฒนากลุ่มนี้ให้ชุมชนชีวิตขึ้นในสภาพแวดล้อมใหม่ให้จงได้ การจะช่วย เอสเอ็มอีเพียงการพักชำระหนี้ หรือหยุดเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) เพียง 20% ของยอดหนี้ย่อมไม่เพียงพอ แต่รัฐบาลควรตั้งกองทุนเป็นการเฉพาะแก่ธุรกิจเอสเอ็มอี ที่มีขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มช่องทางให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอ และ 4.ปฏิรูปภาคแรงงาน การเพิ่มความรู้ ความคิด และทักษะฝีมือแรงงานไทยเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของทุกภาคส่วนที่กล่าวมาข้างต้น รัฐบาลควรเร่งเพิ่มคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยว การเกษตร และการผลิตและการค้าของธุรกิจเอสเอ็มอี มิฉะนั้นจะเปรียบเสมือนสถานะที่มีรถยนต์ที่ปราศจากผู้ขับและผู้โดยสาร ทั้งนี้ เชื่อว่าการปฏิรูปทั้ง 4 ด้านนี้เป็นของขวัญที่มีค่าสำหรับคนไทยทั้งประเทศ” นายจักรพงษ์กล่าว